
sþ. 760. Fyrirspurn [413. mál]
til menntamálaráðherrra um sjónvarp fyrir sjómenn.

Frá Inga Birni Albertssyni.

Hefur ráðherra í hyggju að beita sér fyrir því að sjónvarpsgeislum verði beint á haf út
þannig að sjómenn fái notið íslensks sjónvarps? Ef svo er, hvenær verður þeim framkvæmd-
um lokið?


